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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 
บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่21 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องสวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทลบางนา  

 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. พล.ต.ต.วาทิน  ค าทรงศรี เลขานุการการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้น
มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวม 27 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 7,492,815 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.92 
ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม และเนื่องจากดร.สาธิต อุทัยศรี ประธานกรรมการ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกนายอโนทัย เตชะมนตรีกุล ประธานกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้น ให้ท าหน้าที่
ประธานการประชุม โดยที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้านหรือเสนอบุคคลอื่น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นายอโนทัยฯ     
ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม  

นายอโนทัยฯ ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมตามล าดับ ดังนี้  

1.นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล  ประธานกรรมการบริหาร  
2.พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต  กรรมการอิสระ  
3.นางนิภา อินทรักษา  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
4.นางธนิษฐา วงศ์รวมลาภ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
5.นางดวงสมร เหาตะวานิช  กรรมการ กรรมการผู้จัดการ  
6.นายภัทร เหาตะวานิช กรรมการบริหาร  
7.พล.ต.ต.วาทิน ค าทรงศรี กรรมการและเลขานุการบริษัท  
8.น.ส.นันธิรา คุณงาม ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด  
9.น.ส.เพชรลดา สุนทโร ตัวแทนผู้บริหารฝ่ายบัญชี  

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ     
ประธานฯ ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติที่ส าคัญส าหรับการประชุม และการออกเสียงลงมติว่า ก่อนที่จะลงมติในวาระใด จะ

ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ในการลงมติแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผยโดย 1 หุ้นมีคะแนน 1 เสียง ผู้ถือ
หุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น ผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้
กรอกบัตรลงคะแนนแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนนดังกล่าว รวมคะแนนแล้วหักออกจากผู้มาประชุมทั้งหมด ผู้ถือ
หุ้นที่ไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามีมติอนุมัติหรือเห็นชอบในวาระนั้น  ประธานฯจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุ
ถึงจ านวนคะแนน(หุ้น) ที่ลงมติเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงให้ทราบ และการประชุมจะด าเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้ว จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 

พล.ต.ต.วาทิน ค าทรงศรี เลขานุการการประชุมฯเสนอให้ที่ประชุม พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง
ที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ของบริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จ ากัด (มหาชน)  ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อแก้ไข ขอให้เสนอที่ประชุมพิจารณา 
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เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ประธานฯจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยการลงมติมีผลดังนี้ 
มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 

2565 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 7,492,815 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100   
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ปี 2565  
 ประธานฯ ได้แถลงผลการด าเนินงานของบริษัท ในปี 2565 ดังนี้  ในปี 2565 ได้มีวิกฤติหลายอย่างที่เกิดขึ้น ทั้งโรค
ระบาดโควิด 19 ซึ่งก็ได้ผ่อนคลายไปมากพอสมควรแล้ว แต่โลกเรากลับต้องมาเผชิญกับปัญหาอื่นอีกที่เลวร้ายไม่แพ้กัน เช่น 
สงครามยูเครนยังไม่มีทีท่าจะยุติในอนาคตอันใกล้ และยังมีภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งน้ าท่วม ความแห้งแล้ง น ามาซึ่งความ
เสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างกว้างขวางและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในมิติภูมิเศรษฐศาสตร์ก็เห็นได้ว่าการ
แบ่งแยกระหว่างกลุ่มประเทศตะวันตก น าโดยสหรัฐอเมริกาและยุโรปกับกลุ่มประเทศอ่ืนๆ นับวันจะแยกห่างกันออกไปมาก
ขึ้นทุกขณะ การแข่งขันเพื่อช่วงชิงการเป็นผู้น าโลกของประเทศมหาอ านาจ การเผชิญหน้ากระทบกระทั่งกันอย่างเปิดเผยใน
ปัญหาขัดแย้งต่างๆทวีความรุนแรงมากขึ้นจนยากที่จะหาความหวังที่จะสงบสุข การเจริญเติบโตความมั่งคั่งในทางการค้า
การเงินและการเศรษฐกิจทั่วไปเยี่ยงที่เคยเกิดขึ้นในช่วง 70 ปีที่ผ่านมาจะสามารถกลับคืนมาได้อีกคร้ังหนึ่งเมื่อใดกัน อย่างไร
ก็ตามประเทศไทยเราอาจจะเป็นประทศส่วนน้อยที่น่าจะได้รับผลข้างเคียงจากสภาวะไร้เสถียรภาพและการตกต่ าทาง
เศรษฐกิจไม่รุนแรงมากนัก ทั้งนี้ก็เนื่องจากการที่เรามีโครงสร้างทางการเงินและการผลิตที่ค่อนข้างจะสมดุลมากกว่าประเทศ
อื่นๆ ส่วนใหญ่นั้นเอง 

ในปี 2565 นี้ บริษัทและบริษัทย่อย มีการประกอบการที่กระเตื้องดีขึ้นมาก หลังจากประเทศไทยประกาศเปิด
ประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2564 อันท าให้สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศฟื้นตัวขึ้นได้อย่างชัดเจน รายได้รวมของบริษัทฯเพิ่มข้ึนจาก 139.15 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 155.54 ล้านบาท 
ในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้น 12 % อันเป็นผลท าให้ในปี 2565 ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 6.62 ล้านบาท เป็น 10.54 ล้านบาท และ
ก าไรต่อหุ้นเพิ่มเป็น 1.05 บาท จาก 0.66 บาทในปีก่อนหน้า ก็ต้องขอชมเชยฝ่ายจัดการและฝ่ายบริหารที่พยายามอย่าง
เต็มที่ ถึงแม้ภาวะเหตุการณ์ต่างๆจะยังคงไม่ค่อยสงบเรียบร้อยนักทั้งการเงินและโรคภัยไข้เจ็บ  แต่เราก็พยายามผลักดันให้
ขายได้เพิ่มข้ึนซึ่งจะท าให้ก าไรสูงขึ้น  ปี 2565 นี้จึงเป็นปีที่คิดว่าผลการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง 

อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในความสนใจต่อประเด็นอนาคตของบริษัท โดยเราตระหนักดีว่า 
โลกเราก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราเองก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงกิจการของเราให้รวดเร็วตามไปด้วย 
การปรับปรุงพัฒนาที่ส าคัญที่สุดคือ การขยายประเภทสินค้าและบริการให้มีหลากหลายมากประเภทยิ่งขึ้น ซึ่งการศึกษาใน
ขั้นต้นพอสรุปได้ว่า ธุรกิจด้านยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์น่าจะเป็นธุรกิจแขนงใหม่ที่บริษัทควรจะเริ่มเข้าไป
ลงทุนอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะเป็นธุรกิจที่บริษัทในเครือของเรามีประสบการณ์ และความช านาญเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา
หลายสิบปีที่ผ่านมา การปรับปรุงและการบริหารสามารถจะด าเนินควบคู่กันไปได้โดยไม่ยากนัก แต่ปัญหาใหญ่ของเราอยู่ที่  
"ขั้นตอนของเวลา" เพราะถ้าเราทุ่มตัวเปลี่ยนแปลงเร็วไปในขณะที่สถานการณ์โลกยังคงมีความไร้เสถียรภาพอย่างมาก เรา
อาจจะไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ การขยายควรจะดูจังหวะ และการชะลอการแปรสภาพธุรกิจดังกล่าวต่อไปอีกสัก
ระยะหนึ่งน่าจะปลอดภัยมากกว่า 

จากเศรษฐกิจที่ดีขึ้น นักท่องเที่ยวมากขึ้น จึงคาดว่าในปี 2566 นี้  เศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแน่นอน ทั้งด้าน GDP ก็จะ
เพิ่มข้ึน ภาวะต่างๆก็จะดีขึ้น และผลการด าเนินงานบริษัทของเราในปีนีก้็คาดว่าจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งก็จะสร้างผลก าไรที่
สูงขึ้นให้กับผู้ถือหุ้น ก็หวังว่าผู้ถือหุ้นจะสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการด าเนินการต่อไปตามที่ได้วางแผนไว้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดต่างๆ  
นายวรพจ  ลิ้มชาวฟ้า ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า อยากให้ช่วยลงรายละเอียดชี้แจงเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับพวก 



 

 

หน้า 3 จาก 6 

 

เครื่องมือทางการแพทย์หรือยาที่เราลุงทุน เช่น เป็นเครื่องมือแพทย์ประเภทไหน แล้วการด าเนินการเป็นอย่างไรบ้าง แล้วผล 
ประกอบการมีความก้าวหน้าหรือคิดว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้าง เพราะในส่วนที่ 3 ของงบการเงินพบว่ามีบริษัทที่เก่ียวข้อง 
อยู่หลายบริษัท จึงขอให้ชี้แจง  

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทในเครือมีการท ากิจกรรมพวกนี้อยู่บ้างแล้ว เพียงแต่เป็นกิจการที่ยังเล็ก เช่นการผลิตยา 
การน าเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศเพื่อจ าหน่าย และที่ผมแถลงไปก่อนนี้ก็คือการศึกษาเพื่อที่จะขยายให้เติบโตขึ้น 
ซึ่งขณะนี้ถือว่ายังเล็กมาก 

นางดวงสมร  เหาตะวานิช กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทที่ผลิตยาคือบริษัท ไทยแจแปนแลบบอเรตอรี่ส์ จ ากัด 
เป็นบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่มากซึ่งได้ด าเนินมาระยะหนึ่งแล้ว ส่วนบริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ด าเนินธุรกิจ
น าเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือแพทย์ประเภทที่ใช้ในห้องผ่าตัด 

ประธานฯ ชี้แจงว่า ก็ถือเป็นการศึกษาเพื่อที่จะขยายบทบาททางด้านการผลิตยาและเครื่องมือแพทย์ ซึ่งการศึกษา
นั้นยังไม่เสร็จสิ้น ยังคงต้องหาจังหวะที่ดีเพื่อที่จะลงทุนขยาย เพราะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีจังหวะนี้คงยังไม่เหมาะ แต่เราก็ได้ศึกษา
เตรียมการไว้แล้ว และเมื่อได้ผลสรุปว่าจะลงทุนแน่นอนแค่ไหนอย่างไร ก็จะมีการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบ 

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้ว จึงถือว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2565 แล้ว  
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ปี 2565 สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2565  
 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัท
ย่อย ประจ าปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว 
และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวและมี
มติให้น าเสนองบฯต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ส่วนรายละเอียดของงบฯนั้นได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และการน าเสนอรายละเอียดของงบฯขอมอบให้ น.ส.เพชรลดา  สุนทโร ตัวแทนจากฝ่ายบัญชี 
ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

น.ส.เพชรลดาฯ ชี้แจงรายละเอียดของงบฯ ดังนี้  ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจ านวน 158.85 
ล้านบาท รายได้เพิ่มข้ึนจ านวน 15.05 ล้านบาท คิดเป็น 10.47 % ของยอดขาย ต้นทุนขายจ านวน 98.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จ านวน 3.34 ล้านบาท คิดเป็นก าไรขั้นต้นเท่ากับ 35.95 % ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย(ค่าใช้จ่ายในการขาย) จ านวน 19.10 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 3.24 ล้านบาท คิดเป็น 20.43 % ค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 21.03 ล้านบาท ลดลงจ านวน 
0.26 ล้านบาท  

สรุปบริษัทและบริษัทย่อย มีผลก าไรสุทธิส าหรับปี 2565 จ านวน 10.54 ล้านบาท ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจ านวน 3.92 
ล้านบาท คิดเป็น 59.21 %  ก าไรสุทธิต่อหุ้นส าหรับปี 2565 เท่ากับ 1.05 บาท เพิ่มข้ึน 0.39 บาท  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ 
น.ส.นิตยา จงวิริยะพันธุ์  ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทจะมีการแจ้งหรือไม่ว่า 

จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระมีจ านวนเท่าไหร่ และผลการลงคะแนนเสียงมีจ านวนเท่าไหร่ 
ประธานฯ ชี้แจงว่า ต้องแจ้งแน่นอน แต่เนื่องจากการประชุมมีหลายวาระ การรวมคะแนนเสียงอาจจะช้าไปบ้าง ถ้า

แจ้งทันก็จะแจ้งในวาระนั้นๆ แต่ถ้าไม่ทันก็จะสรุปให้อีกครั้งในตอนท้าย โดยสามารถดูได้จากรายงานการประชุมปีที่ผ่านมา
ว่ามีการแจ้งทุกวาระ 

น.ส.นิตยา จงวิริยะพันธุ์ สอบถามว่า จากในงบการเงินจะมีหัวข้อ 4.11 ในหน้า 49 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน 
เนื่องจากว่าทางตัวแทนสมาคมฯเคยเรียนสอบถามเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของผู้บริหารกับพนักงานเมื่อปี 2563 และ
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ท่านผู้บริหารได้เคยตอบแล้วว่ายังไม่มีนโยบายจัดตั้ง ทางสมาคมฯจึงขอสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีโอกาสทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากทาง ก.ล.ต.ได้มีการรวบรวมสถิติ ว่าในบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดนั้นมีเพียง 3 % ที่ยังไม่มี 
Provident fund ก็เลยไม่แน่ใจว่าทางบริษัทจะยังคงมีการทบทวนไหม เพื่อที่จะเป็นการสร้างขวัญก าลังใจและเพิ่ม
ภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่พบในข้อ 4.11 จึงไม่แน่ใจว่าใช่เรื่องเดียวกันหรือไม่ 

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากเจอภาวะโควิดและหลายๆอย่างก็เลยยังต้องแก้ปัญหาตรงนี้อยู่ แต่เรื่องนี้ก็อยู่ใน
ระหว่างพิจารณา เพราะการตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้นไม่ง่ายและต้องใช้ทุนพอสมควรทั้งเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและอะไร
หลายๆอย่าง แต่อย่างน้อยบริษัทก็ดูแลพนักงานผ่านระบบประกันสังคมโดยการน าส่งเงินสมทบมาโดยตลอด และถ้ามีอะไร
คืบหน้าก็จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป 

น.ส.นิตยา  จงวิริยะพันธุ์  สอบถามว่า เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง เราเข้าใจว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้การเงินมี
ความผันผวนมาก ประเด็นก็คือว่าเร่ืองอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มว่าจะต้องสูงขึ้นตั้งแต่ต่างประเทศและกระทบมาถึงประเทศ
เรา ค าถามคือ ไม่ทราบว่าบริษัทนี้จะได้รับผลกระทบแค่ไหนและมีแผนรองรับหรือไม่ 

ประธานฯ ชี้แจงว่า ถ้าดูงบของบริษัท จะเห็นว่าบริษัทนี้มีเงินสดเหลือเป็นร้อยล้าน การที่อัตราดอกเบี้ยขึ้นอาจจะ
เป็นผลดีต่อบริษัทด้วยซ้ าไปในการที่เอาเงินไปฝากและจะได้ผลตอบแทนกลับมา และเราเกือบจะไม่ได้กู้เลย การที่มีเงิน
หมุนเวียนมีการกู้เล็กน้อยนั้นก็เพื่อให้บัญชีมีการเคลื่อนไหวเท่านั้นเอง แต่เรามีเงินสดอยู่ในธนาคารมากซึ่งที่เก็บไว้ก็เพื่อการ
ลงทุนต่อในโครงการใหม่ๆโดยไม่ต้องกู้ เพราะฉะนั้นการที่ดอกเบี้ยขึ้นคงไม่กระทบบริษัทแต่เป็นผลดีต่อบริษัทที่มีเงินฝาก
แล้วจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น 

น.ส.นิตยา จงวิริยะพันธุ์ สอบถามว่า เข้าใจว่ารายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทน่าจะมาจากเคร่ืองเขียน เพราะว่าโปรเจกต์
อื่นๆก าลังเริ่มพิจารณาศึกษาอยู่ ไม่ทราบว่าเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี  Disruption คือแนวโน้มหลายๆอย่างเราจะเห็น
พฤติกรรมทางสังคมทั้งเทคโนโลยีทั้งหลายของโลกมันเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ Paperless หรือเกี่ยวกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้ทดแทน ทางบริษัทมีกลยุทธ์หรือแผนรับรองการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 

ประธานฯ ชี้แจงว่า เราก็ได้ดูในตลาดว่า Market sector นี้ยังสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราอยู่หรือไม่ โดยผลิตภัณฑ์
ของเรานั้นเป็นสิ่งที่ใช้กันแพร่หลายทั่วๆไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นในเรื่องของการศึกษาเพราะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือ
เด็กโตส่วนใหญ่ก็ต้องใช้พวกนี้เป็นส่วนประกอบของการศึกษา ซึ่ง Demand ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นัก ยังคง Steady 
เหมือนเดิม ถึงแม้จะมีวิทยาการสมัยใหม่แต่ผลิตภัณฑ์นี้ก็ยังคงจ าเป็นอยู่ สังเกตได้ว่าจ านวนขายของปีที่แล้วนั้นเพิ่มสูงขึ้น 
ทั้งๆที่มีสถานการณ์โควิดและเศรษฐกิจก็ไม่ดีนัก และอีกอย่างคือความเจริญทางเทคโนโลยีที่ว่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่แค่ในเมือง
ใหญ่ๆ ถ้าไปดูตามโรงเรียนในชนบทจะพบว่ามีน้อยมาก ส่วนใหญ่ยังคงใช้ปากกากันอยู่ซึ่งท าให้ Demand ของเรายัง
กระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่เราก็ยังคงศึกษาอยู่ว่าจะมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ใช่การพึ่งพาผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนเพียงอย่าง
เดียว ก็ขอยืนยันว่าปากกายังมีความต้องการอยู่ในขณะนี้ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทันทีทั้งหมด 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามแล้ว ประธานจึงให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงมติ โดยการลงมติมีผลดังนี้ 
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 7,492,815 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100   
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงานของบริษัท ปี 2565 

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม 
หลังจากหักการตั้งเงินส ารองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทก าหนดไว้ และจะจ่ายเงินปันผลเมื่อผลการด าเนินงานมีผล
ก าไร ไม่มีขาดทุนสะสมเหลืออยู่ มีกระแสเงินสดเพียงพอ และได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆแล้ว คณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปี 2565 บริษัทมีก าไร มีเงินสดเพียงพอ และได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆแล้ว  
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จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาจัดสรรก าไรประจ าปี 2565 ดังนี้  
 1) เสนอให้งดการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้ตั้งส ารองตามกฎหมายไว้ 
10 ล้านบาท เทียบเท่าร้อยละ 10 ของเงินทุน ครบตามจ านวนขั้นต่ าที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
        2) เสนอให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ านวน 3,500,000 บาท คิดเป็น
Payout Ratio (อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ) เท่ากับ 33.33 % ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว (ปี 2564 เท่ากับ 30.2 % ) โดย
จ่ายจากก าไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  และก าหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อ
สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ  
 เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้ว ประธานจึงให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงมติ โดยการลงมติมีผลดังนี้ 
 มติ ที่ประชุมมีมติ 1)อนุมัติให้งดการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตั้งทุนส ารองเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 
7,492,815 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100     
 2)อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ านวน 3,500,000 บาท โดยจ่าย
จากก าไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และก าหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ
รับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 7,492,815 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100         
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
พ้นจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 1/2566 มี
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ  1)นางดวงสมร  เหาตะวานิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  2)นางธนิษฐา  
วงศ์รวมลาภ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3)นายวิชัย  สุขลิ้ม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการของบริษัททั้งคณะได้ท าหน้าที่เป็นกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหากรรมการเพื่อแต่งตั้งแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัติกรรมการอิสระ สุขภาพ และการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระ
ทั้ง 3 ท่าน กลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสม มีสุขภาพดี 
และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยรายละเอียดประวัติของผู้ที่เสนอให้รับเลือกตั้งทั้ง 3 
ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาลงมติด้วย และให้
น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ  
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคล โดยการลงมติมีผลดังนี้ 
มติ ที่ประชุมมีมติ 1) อนุมัติแต่งตั้ง นางดวงสมร เหาตะวานิช กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการ

ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 7,492,815 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  
2) อนุมัติแต่งตั้ง นางธนิษฐา วงศ์รวมลาภ  กรรมการอิสระที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการอิสระของ

บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 7,492,815 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  
3) อนุมัติแต่งตั้ง นายวิชัย สุขลิ้ม กรรมการอิสระที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป

อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 7,492,815 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  



 

 

หน้า 6 จาก 6 

 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2566 และก าหนดค่าตอบแทน  
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางนิภา อินทรักษา ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม 

 นางนิภา อินทรักษา ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงว่า ส าหรับปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากการสรรหาของฝ่ายบริหาร โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญ  

ประสบการณ์  ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทน  และได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้

ความเห็นชอบการแต่งตั้ง น.ส.ชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ น.ส.วันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 7750  หรือ น.ส.พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9589 หรือ น.ส.นันธิรา คุณงาม 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12707 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบร ิษัท

ประจ าปี 2566 โดยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจ านวน 1,590,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2565 โดยที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาอนุมัติ  

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดต่างๆ  

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงมติ โดยการลงมติมีผลดังนี้ 

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง น.ส.ชวนา  วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712  หรือ น.ส.วันเพ็ญ 

อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ น.ส.พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589     

หรือ น.ส.นันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2566 โดยก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นเงินจ านวน 1,590,000 บาท ด้วย

คะแนนเสียงเห็นด้วย 7,492,815 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 

วาระที่  8  เร่ืองอื่นๆ  
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้ซักถามหรือเสนอข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณาใด ทั้งนี้ เพื่อเป็น

ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ  
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องใดให้พิจารณาอีก ประธานฯจึงขอปิดประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุม โดยปิดประชุมเวลา 10.55 น. ของวันเดียวกัน  
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